

## AN TOÀN GIAO THÔNG - HẠNH PHÚC CỦA MỌI NGƯỜI, MỌI NHÀ

Tai nạn giao thông đang diễn ra từng ngày từng giờ và có thể cướp đi mạng sống của con người bất kì lúc nào. Mỗi ngày trôi qua có nhiều sinh mạng bị đe dọa bởi tai nạn giao thông. Đáng buồn hơn khi không ít những nạn nhân của tai nạn giao thông là các em học sinh còn đang ngồi trên ghế nhà trường.

Hàng năm, số vụ tai nạn giao thông vẫn không hề suy giảm, ngược lại nó còn tăng lên rất nhiều. Cứ mỗi năm, Việt Nam có tới gần một nghìn vụ tai nạn giao thông, nhiều nhất là xe máy. Mỗi năm trên thế giới có trên 186.000 trẻ em bị thiệt mạng do tai nạn giao thông (TNGT), tức là cứ 4 phút có một trẻ em mất đi mạng sống. Còn tại Việt Nam, trung bình mỗi năm cả nước có hơn 1.900 trẻ em thiệt mạng, chiếm 25% tổng số trẻ em thiệt mạng do các tai nạn thương tích.

Tai nạn giao thông là một trong bốn nguyên nhân chính gây thiệt mạng cho tất cả các trẻ em từ 5 tuổi trở lên. Trong đó, tỉ lệ trẻ thiệt mạng khi đi bộ một mình chiếm 36%. Tỷ lệ trẻ dưới 14 tuổi bị chấn thương sọ não do tai nạn giao thông chiếm 13,4%.



**AN TOÀN GIAO THÔNG  
LÀ HẠNH PHÚC CỦA MỌI NGƯỜI, MỌI NHÀ**

Thực trạng giao thông hiện nay đang là một vấn đề được toàn cầu quan tâm, mỗi quốc gia đều có một chương trình hành động cụ thể giúp giảm thiểu những thiệt hại mà nó mang lại. Giáo dục pháp luật an toàn giao thông cho các con từ lứa tuổi học sinh là hoạt động thiết thực giúp tạo nên thế hệ công dân hiểu biết, tuân thủ pháp luật.



Để đảm bảo an toàn giao thông cho học sinh khi đi đến trường cũng như khi tham gia giao thông, các bậc phụ huynh cần phối hợp cùng nhà trường trong việc giáo dục cho các em thực hiện an toàn giao thông tránh những tai nạn đáng tiếc xảy ra:

+ Đi đúng phần đường quy định dành cho người đi bộ, phải đi trên vỉa hè, đi sát lề đường đối với đường không có vỉa hè. Khi sang đường phải quan sát kỹ các xe đang đi tới và chỉ qua đường khi bảo đảm an toàn.

+ Bố mẹ đưa con đến trường bằng xe máy: Phải thực hiện đúng luật giao thông dành cho người đi xe máy: Người điều khiển xe và người ngồi sau xe phải đội mũ bảo hiểm có cài quai đúng quy cách. Bố mẹ nên trang bị cho mình và cho con loại mũ bảo hiểm đạt chuẩn để đảm bảo an toàn tính mạng cho mình và cho con nếu có sự cố xảy ra. Khi đưa con đến trường bằng ô tô phải dừng đỗ xe đúng nơi quy định, tuân thủ theo chỉ dẫn trước cổng trường tránh ùn tắc giao thông giờ tan học.

+ Khi tham gia giao thông đi đúng làn đường quy định dành cho xe máy, không lấn sang phần đường dành cho ô tô, không nên đi vào phần đường dành cho người đi bộ. Không phóng nhanh, vượt ẩu, đánh võng, luồn lách.

+ Khi đi gặp đèn giao thông phải thực hiện đúng luật, đèn xanh báo hiệu được đi, đèn vàng báo hiệu đi chậm và đèn đỏ báo hiệu phải dừng lại, không được đi đường ngược chiều, vượt dải phân cách, đi đúng theo vạch chỉ dẫn.

+ Không cho trẻ dưới 7 tuổi sang đường nếu không có người lớn đi cùng.

Đặc biệt với các em học sinh, khi còn ngồi trên ghế nhà trường, hãy tích cực tham gia các hoạt động thiết thực do Liên đội và nhà trường tổ chức để tuyên truyền luật an toàn giao thông cho mọi người và gia đình. Chấp hành nghiêm luật giao thông, đội mũ bảo hiểm khi đi trên xe gắn máy, xe đạp điện vì chính sự an toàn của bản thân mình.



**AN TOÀN GIAO THÔNG LÀ HẠNH PHÚC CỦA MỌI NGƯỜI MỌI NHÀ.** Vì vậy tất cả mọi người cần phải có ý thức trong việc bảo vệ an toàn cho bản thân mình và cho người khác.

Trên đây là một số nội dung ATGT gửi tới các bậc phụ huynh và các em học sinh. Nhà trường kính đề nghị các bậc phụ huynh thực hiện và phối hợp giáo dục trẻ ý thức chấp hành luật ATGT.

**Người viết: Hoàng Thị Hiền – NVTV (Tổ 1)**